

ดร.ได้หลักฐานครบ จ่อจับแก๊งลิขสิทธิ์ เหยื่อเปิดเหลืองสู้

ดร.ได้หลักฐานครบจ่อจับแก๊งลิขสิทธิ์

ผู้จัดการรายวัน360° - ตำรวจเตรียมขอศาลออกหมายจับแก๊งรีดค่าลิขสิทธิ์ภายในสัปดาห์นี้ หลังรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบ ด้าน “นิว สตาร์ มีเดีย” ต้นสังกัด “นัน กิ่งเพชร” ชูฟ้องกราวรูด เหตุกระเสี้ยมหลอกลวงละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อสร้างรายได้ให้ตัวเองเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ชัดสื่อยังเชียร์ แต่เจอไซเบอร์ลุมลุ่มยับ ส่วนเหยื่อลิขสิทธิ์เปิดเหลืองสู้แหลก พบบริษัท เพ็งจตุระเบี่ยน 10 ต.ค. และไม่เกี่ยวเปิดเหลืองฮ่องกง แต่มาม่ัวจับ

อ่านต่อหน้า | 4

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีเด็กหญิงวัย 15 ปี ชาว จ.นครราชสีมา ถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ดำเนินกรอกรื้อข้อจับกุมกระหนาบการตูนหรือมเรียกค่าปรับ และยังมิผู้เสียหายอีกเกือบ 40 ราย เดินทางเข้ามาแจ้งความ รวมทั้งบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ออกมายืนยันว่าไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดดำเนินการจับกุมละเมิดลิขสิทธิ์ ตามที่เสนอข่าวมานั้น

วานนี้ (11 พ.ย.) พล.ต.ต.สุจินต์ นิจพานิชย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา กล่าว ว่า ขณะนี้ พ.ต.อ.ดิเรก ปลั่งดี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ได้ดำเนินการสอบสวนคืบหน้าไปมาก และกำลังรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด รวมถึงเอกสารยืนยันจากบริษัท ลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนที่เกี่ยวข้อง โดยมั่นใจว่าภายในสัปดาห์นี้ จะสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน และออกหมายเรียกหรืออาจขอศาลอนุมัติหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องได้

ส่วนการสอบสวนตำรวจชุดจับกุม ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.สนธยา แต่งแดงเพชร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าคณะกรรมาการสอบสวน ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่

วันเดียวกันนี้ น้องอ้อม (นามสมมุติ) เด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อถูกล่อลวงข้อจับกุมกระหนาบการตูน ได้นำกระเบื้องทำขึ้นมาจากขนมปังกรวยไอศกรีมหลายสีไปขายในงานลอยกระทงที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ามาอุดหนุนเป็นจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดบริษัท นิว สตาร์ มีเดีย จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจในการป้องกันปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของการตูน “วันพีซ” ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้ทำหนังสือแจ้งต่อสังคมว่า ปัจจุบันทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการคิดค้น สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมต่างๆ เพื่อเป็นผลงานของประเทศและเป็นสินค้าที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยรัฐบาลกำลัง

ส่งเสริม รถยนต์เชื้อชีวให้หลากหลายประเภทมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนไทย และรัฐบาลพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติการประเทในการลงทุนในประเทศไทย แต่วันนี้ กระแสสังคมกำลังมองเห็นว่า การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น เพื่อมาสร้างรายได้ให้กับตัวเองนั้น เป็นเรื่องที่ถูกต้อง สังคมยอมรับ และได้รับการปกป้องจากการสื่อสารมวลชนทุกแขนง และองค์กรต่างๆ อย่างมากมาย

บริษัท นิว สตาร์ มีเดีย จำกัด ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า หากมีบุคคลใดกระทำการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายกับตัวแทนของบริษัท ทางบริษัทในฐานะผู้รับมอบอำนาจจำเป็นต้องจะดำเนินการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้กระทำการดังกล่าวโดยทันที

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการเผยแพร่หนังสือดังกล่าว ในโซเชียลมีเดีย ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก โดยยืนยันว่า ทุกคนเห็นด้วยกับการจัดการกับการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ นำช่องว่างของกฎหมายไปตบทรัพย์ ส่วนบริษัท นิว สตาร์ มีเดีย จำกัด ดังกล่าว เคยเป็นบริษัทต้นสังกัดนายภูมิภากร ธินสุวรรณ หรือนัน กิ่งเพชร หนึ่งในผู้ที่ถูกล่อลวงหัวล่อซื้อกระหนาบการตูน และเยาวชนเพื่อจับกุมในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์

ส่วนกรณี น.ส.สุดาทิพย์ ดวงจินดา แมคค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์ ถูกจับลิขสิทธิ์เสื้อลายเปิดเหลือง และถูกเรียกเงิน 2.5 หมื่นบาท ได้ตัดสินใจประกันตัววงเงิน 5 หมื่นบาท เพื่อสู้คดี เพราะสงสัยในพฤติกรรมของตัวแทนและบริษัทผู้รับมอบอำนาจ โดยได้เดินทางไปตรวจสอบที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า บริษัท เอ็น.ที.แสบปี จำกัด ที่นายอภิรักษ์ วงษ์แก้ว รับช่วงมาล่อซื้อเสื้อลายเปิดเหลือง จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 ที่จ.ปทุมธานี เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์ “duck kab kab” เป็นรูปเปิดสีเหลือง ตาจุดสีดำ หันหน้าไปทางด้านขวา ลำตัวมีลายเส้นเป็นรูปปีก ส่วนหางจะชี้ขึ้นไปในส่วนหัว ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์ B Duck Thailand (บีดัก ไทยแลนด์) ผู้ถือครองลิขสิทธิ์เปิดเหลืองจากฮ่องกงแต่อย่างใด.